

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm. Bên cạnh đó, thời tiết dịp giáp tết thường mưa rét, nồm ẩm. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP). Để bảo đảm chất lượng ATTP nông, thủy sản trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.



Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản test nhanh hàn the trong sản phẩm giò.

với những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, thủy sản được tiêu thụ nhiều trong dịp tết. Chi cục đã tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tại các chợ đầu mối, trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, thủy sản... thuộc phạm vi quản lý của ngành. Từ ngày 19 - 23/1, Chi cục đã kiểm tra, lấy mẫu 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, thủy sản. Các cơ sở được kiểm tra cơ bản đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP. Đoàn thực hiện lấy 14 mẫu giò, chả, xúc xích test nhanh chỉ tiêu hàn the, 3 mẫu giò, xúc xích gửi phân tích tại phòng kiểm nghiệm. 14/14 mẫu test nhanh đều âm tính với hàn the. Đoàn tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP nếu có.

Một trong những sản phẩm được tiêu thụ lớn những tháng cuối năm, nhất là dịp tết Nguyên đán là giò, chả. Vào dịp này, người dân không những sử dụng giò, chả để làm cỗ, tiếp đãi khách mà còn làm quà biếu cho người thân, bạn bè ở xa. Vì vậy, lượng tiêu thụ có thể tăng cao gấp nhiều lần so với thời điểm thông thường. Do đó, để bảo đảm nguyên liệu, thời điểm này, hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã chủ động tìm đến những trang trại chăn nuôi hoặc những cơ sở giết mổ để đặt được nguồn nguyên liệu an toàn, chất lượng. Ông Bùi Văn Thủy, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Vào dịp cuối năm, lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ thịt lợn nói chung, giò, chả nói riêng gấp 10 lần so với thời điểm thông thường. Do đó, để có nguồn nguyên liệu sạch, đạt

chất lượng, tôi đã liên hệ với các trang trại chăn nuôi lợn trong và ngoài tỉnh để đặt trước; chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đơn vị tương theo quy định trong sản xuất, chế biến giò, chả. Là cơ sở sản xuất ngô chiên giòn, khoai lang kén, để bảo đảm nguồn cung ổn định trước, trong và sau tết, 2 tháng cuối năm, ông Nguyễn Tiến Mạnh, xã Hòa Bình (Hưng Hà) thuê thêm lao động, nâng công suất chế biến lên 30 - 40% so với ngày thường. Ông Mạnh cho biết: Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn nên gia đình tôi luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm, không chỉ ngon mà yếu tố ATTP phải được đặt lên hàng đầu. Nguyên liệu phục vụ sản xuất được thu mua từ các HTX, thương lái trong và ngoài huyện, không chỉ ổn định về số lượng mà còn dễ dàng kiểm soát

chất lượng. Mỗi tháng, gia đình tôi sản xuất 10 - 11 tấn thành phẩm, riêng dịp cuối năm công suất tăng lên 30 - 40%. Để bảo đảm ATTP trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngành nông nghiệp đã thực hiện rà soát, thống kê lại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời đôn đốc các địa phương tích cực tuyên truyền, tập huấn và tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế, kinh doanh nông, thủy sản nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết: Xác định việc kiểm tra, giám sát ATTP là việc làm quan trọng góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa sự cố ATTP, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân, chính vì vậy, Chi cục rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP nhất là đối



Giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật, khoai tây của xã Trọng Quan có chất lượng tốt, năng suất cao.

Cây khoai tây trên đất Trọng Quan

Là vùng trồng khoai tây vụ đông lớn nhất của huyện Đông Hưng, thời điểm này, nông dân xã Trọng Quan đang huy động nhân lực tập trung ra đồng thu hoạch khoai tây. Năm nay, khoai đạt năng suất khá cao nhưng giá cả biến động thất thường khiến người trồng lo lắng. Bà Trần Thị Thuận, thôn Vinh Hoa có mấy chục năm gắn bó với cây khoai tây vụ đông cho biết: Ngày trước, trồng khoai tây không đạt năng suất cao như bây giờ do phương pháp, kỹ thuật trồng chưa bảo đảm, giống cũ chất lượng chưa cao... Vài năm trở lại đây, nhiều giống khoai mới với ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng, có khả năng kháng sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương được đưa vào trồng đã giúp nông dân có thu nhập cao hơn. Năm nay, gia đình tôi trồng 3 sào khoai tây. Mặc dù đầu vụ thời tiết bất thuận song do chủ động chăm sóc theo hướng dẫn của HTX DVNN xã, sau 3 tháng trồng khoai đã cho thu hoạch, củ tương đối đều, bóng đẹp, đạt năng suất 6 tạ/sào. Đầu vụ giá bán 14.000 - 15.000 đồng/kg củ to, 10.000 - 12.000 đồng/kg củ to trung bình nhưng giờ giảm chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg. So với năm ngoái thì năng suất vẫn

ổn định, song điều chúng tôi lo lắng là giá khoai tây vẫn đang tiếp tục giảm sâu, thu nhập của gia đình cũng sẽ bị giảm theo. Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình chị Trần Thị Thuận, thôn Vinh Quan đang rất bất ngờ trước sự biến động thất thường khiến người trồng lo lắng. Bà Trần Thị Thuận, thôn Vinh Hoa có mấy chục năm gắn bó với cây khoai tây vụ đông cho biết: Ngày trước, trồng khoai tây không đạt năng suất cao như bây giờ do phương pháp, kỹ thuật trồng chưa bảo đảm, giống cũ chất lượng chưa cao... Vài năm trở lại đây, nhiều giống khoai mới với ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng, có khả năng kháng sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương được đưa vào trồng đã giúp nông dân có thu nhập cao hơn. Năm nay, gia đình tôi trồng 3 sào khoai tây. Mặc dù đầu vụ thời tiết bất thuận song do chủ động chăm sóc theo hướng dẫn của HTX DVNN xã, sau 3 tháng trồng khoai đã cho thu hoạch, củ tương đối đều, bóng đẹp, đạt năng suất 6 tạ/sào. Đầu vụ giá bán 14.000 - 15.000 đồng/kg củ to, 10.000 - 12.000 đồng/kg củ to trung bình nhưng giờ giảm chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg. So với năm ngoái thì năng suất vẫn

bà con luôn xác định để khoai đạt năng suất cao đầu tiên là phải có giống tốt, thứ hai là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc. Khoai tây không ưa nước, vì vậy chúng tôi quy vùng trồng ở nơi ruộng cao đất pha cát, hướng dẫn bà con chăm sóc, bón phân, đảm bảo đúng thời điểm, đúng liều lượng. Vụ lúa làm 2 lần, nhất là lần 2 khi khoai tây phát triển củ phải vun cẩn thận từng gốc, tạo điều kiện cho cây ra nhiều củ, củ khoai không bị xanh bởi cây khoai tây và loại cây này đã trở thành cây công chủ lực của địa phương, được bà con "ưu ái" hơn 2 vụ lúa vì hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Hiện nay, nông dân đang khẩn trương thu hoạch khoai để tập trung cây lúa vụ xuân cho kịp thời vụ. HTX DVNN xã chủ động kết nối với các đại lý, các hộ tiêu dùng giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm không qua thương lái để được giá hơn. Bà con rất mong cận tết Nguyên đán giá khoai sẽ tăng hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất và niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

THU HIỀN

Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Những ngày qua, nhiệt độ xuống dưới 10°C, nông dân trong tỉnh đã chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, đàn vật nuôi nhằm ứng phó với thời tiết. Gia trại của gia đình ông Phạm Văn Hồng, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) nuôi 2.000 con gà đẻ. Những ngày qua, rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu nên ông đã mua thêm bạt quây xung quanh chuồng nuôi đồng thời bổ sung chế độ dinh dưỡng cho đàn gà bảo đảm số lượng cũng như chất lượng. Vì vậy, đàn gà phát triển khỏe mạnh và cho trứng đều. Ông Hồng cho biết: Những ngày nhiệt độ giảm sâu, tôi tăng khẩu phần ăn cho gà từ 15 - 20% so với mức ăn bình thường, bổ sung thuốc bổ như vitamin B, C, các men tiêu

hóa... đồng thời pha nước ấm cho gà uống. Nuôi 10 con trâu và 30 con bò, thay vì thả ngoài đồng như trước đây, những ngày rét đậm, ông Nguyễn Văn Trung, xã Trọng Quan (Đông Hưng) nhốt đàn trâu, bò trong chuồng có che chắn cẩn thận. Ông Trung cho biết: Qua theo dõi thời tiết, tôi đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn thô, xanh như: rơm, cây ngô, cỏ voi. Trong những ngày giá rét, đàn trâu, bò được bổ sung thêm thức ăn như: cám gạo, bột ngô trộn với thân cây chuối và muối để tăng sức đề kháng. Trước đó, gia đình cũng đã kịp che chắn chuồng trại để đàn trâu, bò tránh bị rét, gió lùa. Nhờ vậy, đàn trâu, bò của chúng tôi cũng như các hộ khác trong thôn đang được chăm sóc, bảo vệ tốt trước thời tiết giá rét.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, đàn trâu, bò khoảng 60.000 con, đàn lợn khoảng 710.000 con, đàn gia cầm ước khoảng 14 triệu con. Bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Điều kiện và kỹ thuật chăn nuôi của người dân trong tỉnh hiện nay được nâng lên rất nhiều. Trâu qua nhiều đợt rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi đã có những kinh nghiệm thiết thực và thường chủ động phòng, chống mỗi khi nhiệt độ giảm sâu như: gia cố lại chuồng trại, sử dụng đèn sưởi, điều chỉnh lượng thức ăn... Ngành nông nghiệp đã triển khai những biện pháp kỹ thuật đến các địa phương và trực tiếp người dân thực hiện phòng, chống rét cho đàn vật nuôi bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đối với nuôi trồng thủy sản, người nuôi áp dụng các hình thức tăng nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng của thủy sản nuôi và làm giống; giữ mực nước ao nuôi từ 1,5 - 2m; thực hiện che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilon màu sáng hoặc tấm bạt tây. Đối với các lồng, bè nuôi thủy sản có thể dùng nilon phủ kín mặt lồng nuôi, hạ độ sâu lồng nuôi; sử dụng thức ăn phù hợp, bổ sung vitamin tăng cường sức đề kháng, khi nhiệt độ nước xuống thấp cần hạn chế cho ăn, tranh thủ cho ăn vào những ngày nắng ấm. Đồng thời, các hộ nuôi thường xuyên theo dõi chất lượng môi trường nước, giữ môi trường nuôi sạch để phòng tránh dịch bệnh. Đối với sản xuất trồng trọt, hiện nông dân đang khẩn trương thu hoạch cây vụ đông

ưa lạnh, gieo trồng rau màu vụ xuân. Mặc dù thời vụ gieo cấy lúa xuân được khuyến cáo gieo mạ từ ngày 25/1 - 6/2 theo phương thức gieo mạ non trên nền đất cứng có khung vòm che phủ bằng nilon trắng hoặc gieo mạ khay, tuy nhiên tại một số địa phương, nông dân đã tiến hành gieo cấy. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thực hiện gieo cấy đúng lịch thời vụ, không gieo mạ trong những ngày nhiệt độ trung bình xuống dưới 15°C. Tăng cường hướng dẫn biện pháp chống rét cho những diện tích mạ đã gieo bằng các biện pháp như che phủ bằng nilon trắng; bảo đảm đủ nước cho mạ, tuyệt đối không để cạn hạn. Đối với mạ non cần giữ nước ở rãnh kết hợp rắc tro bép lên trên mặt ruộng để giữ ấm, giữ ẩm cho mạ. Có phương án dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để sẵn sàng gieo bổ sung cho những diện tích mạ bị thiệt hại.

Ông Trần Quốc Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Trước diễn biến biến tập của thời tiết, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích rau đã đến kỳ thu hoạch để tránh thiệt hại. Hướng dẫn nông dân chống rét cho những diện tích rau mới trồng bằng các biện pháp như sử dụng rơm rạ để phủ luống, làm vòm che bằng nilon; tích cực chăm sóc, tưới đủ ẩm, bón phân cân đối, bón đủ lượng để nâng cao sức đề kháng và tăng khả năng chống rét cho cây; tiếp tục theo dõi và hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay chưa có thiệt hại xảy ra trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản do thời tiết rét đậm, rét hại.



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) sử dụng nilon hạn chế ảnh hưởng của thời tiết với rau màu.



Sử dụng đèn sưởi để chống rét cho gà con.

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RÉT CHO TRƯU, BÒ

- Gia cố chuồng trại,** dùng bạt đậy, ni lông che kín chuồng hạn chế gió lùa
- Giữ nền chuồng khô** và bổ sung chất độn chuồng (rơm, rạ, mùn cưa)
- Tăng cường vệ sinh,** tiêu độc khử trùng chuồng nuôi
- Dùng chân, áo cũ, bao tải gai... làm áo giữ ấm** cho trâu, bò
- < 10°C** Sưởi ấm bằng cách ủ trâu, đốt lửa
- < 13°C** Không chăn thả
- Dự trữ** cỏ khô, cây ngô, cây sắn, thức ăn ủ chua
- Tăng lượng thức ăn** giàu năng lượng (cám gạo, cám ngô, cháo muối...)
- Cho trâu bò uống đủ** nước ấm, nước hòa muối, nước gừng

Cách ly, chăm sóc trâu, bò yếu, ốm trong những ngày giá rét

Trước vụ rét tẩy sán lá gan và phòng bệnh ký sinh trùng đường máu

Tiền phòng đầy đủ vaccine chống các bệnh truyền nhiễm như tụ huyết trùng, lở mồm long móng...

TTXVN